



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
15 มิถุนายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย 14 มิ.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,355 ราย เสียชีวิต 17 ราย ผู้ป่วยสะสม 199,264 ราย หายป่วยเพิ่ม 3,530 ราย หายป่วยสะสม 157,944 ราย ยังรักษาอยู่ 39,854 ราย ฉีดวัคซีนรวม 6,188,124 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 177,009,890 ราย เสียชีวิต 3,827,013 ราย รักษาหาย 161,193,704 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ กลุ่มประเทศ G7 ยืนยันแบ่งปันวัคซีนโควิดให้ประเทศยากจน 870 ล้านโดส **อังกฤษ** เตรียมประกาศเลื่อนยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์หลังมีการระบาดของเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์เดลตา **เกาหลีใต้** เตรียมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว พร้อมยกเลิกกักตัว 14 วันสำหรับชาวเกาหลีที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม **บังกลาเทศ** รั่ววัคซีนซิโนฟาร์มที่จีนบริจาคล็อตที่สอง **เวียดนาม** ขยายมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมออกไปอีก 2 สัปดาห์ หลังผู้ติดเชื้อยังเพิ่มต่อเนื่อง **อินโดนีเซีย** รั่ววัคซีนโควิดล็อตใหม่จากซิโนฟาร์ม **สิงคโปร์** คลายล็อกดาวน์ขณะที่ยอดติดเชื้อยังพุ่งสูง **ฟิลิปปินส์** ขยายคำสั่งแบน 7 ประเทศถึง 30 มิ.ย.

ประเด็นสำคัญ

1.การจัดสรรวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ประชาชาติ, บ้านเมือง, มติชน, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค, สปริงนิวส์, mthai, mcot, newtv, ch7, thestandard, thebangkokinsight) ทีวีช่อง 7, 9, TNN, NBT, Thaipbs, ไทยรัฐทีวี

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ระบุ ศบค. จะตกลงกับ กทม. และกรมควบคุมโรค ว่าเดือน มิ.ย. จะได้วัคซีน 1 ล้านโดส โดยกรมควบคุมโรคจะส่งวัคซีนตามจุดที่กทม.แจ้งและส่งไปที่พร.อื่นๆ โดยวัคซีน 1 ล้านโดสของกทม.จะต้องครอบคลุมการฉีดผู้ที่ลงทะเบียนพร้อมด้วย แต่เมื่อมีการลงทะเบียนช่องทางอื่นเพิ่มขึ้นทำให้คนที่ลงทะเบียนพร้อมถูกเลื่อน ได้หารือกับอธิบดีกรมควบคุมโรคเพื่อให้ความเป็นธรรม โดยมีแนวทางว่าจะให้ไปรับวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ยืนยันว่าทุกจังหวัดได้รับวัคซีนตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ ส่วนการจัดฉีดวัคซีน คกก.โรคติดต่อจังหวัด/กทม. เป็นผู้บริหารจัดการเอง หากพร.หรือศูนย์ฉีดวัคซีนมีปัญหาเกี่ยวกับวัคซีนขอให้ปรึกษากับจังหวัดก่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, มติชน, ประชาชาติ, mcot, innnews, infoquest, springnews,)

-พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช. ยืนยันว่า การจัดสรรวัคซีนในพื้นที่กทม.ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งหมดเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยศบค.จะพิจารณาเป็นรายเดือนและทยอยจ่ายวัคซีนเป็นงวด แต่การสื่อสารอาจมีปัญหาอยู่บ้าง จะมีการคุยรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, INN, isranews, topnews)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรวัคซีนในพื้นที่ กทม. ว่า ตั้งแต่เดือน ก.พ. เป็นต้นมา มีวัคซีนที่เข้าไทย 8.1 ล้านโดส เดือน มิ.ย. กระจายวัคซีนเป็น 2 งวด จำนวน 6 ล้านโดส งวดแรก วันที่ 7-20 มิ.ย. กระจายวัคซีนไปประมาณ 3 ล้านโดส ส่งให้กทม. 5 แสนโดส เป็นแอสตราเซนเนกา 3.5 แสนโดส ซิโนแวค 1.5 แสนโดส ให้สปส. 3 แสนโดส กลุ่มมหาวิทยาลัย 11 แห่งของทปอ. 1.5 แสนโดส ส่วนกลุ่มที่ลงทะเบียนในระบบพร้อม 76 จังหวัด 1.1 ล้านโดส จุดฉีดต่างๆ สำหรับองค์กรของภาครัฐอีก 1 แสนโดส งวดที่ 2 21 มิ.ย.-2 ก.ค. อีก 3.5 ล้านโดส เป็นซิโนแวค 2 ล้านโดส และแอสตราเซนเนกา 1.5 ล้านโดส แต่เนื่องจากวัคซีนเป็นชีวิตคู่จะมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ ต้องรอบคอบ หลังจากสัปดาห์นี้คาดว่าจะสามารถทยอยฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมาย และภายในเดือน มิ.ย. จะสามารถฉีดวัคซีนได้ถึง 10 ล้านโดสตามเป้าที่ตั้งไว้

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ จะรองรับผู้ที่ลงทะเบียนในระบบพร้อมเฉพาะเดือน มิ.ย.ที่อาจถูกเลื่อนการฉีดไปไม่มีกำหนด หรือเลื่อนไปไกลเกิน สามารถมาฉีดได้ที่ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อตั้งแต่ 17 มิ.ย.นี้ โดยในวันที่ 15 มิ.ย. จะชี้แจงรายละเอียดการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั้ง 2 กลุ่ม

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ยืนยันว่า กทม.ได้รับการจัดสรรวัคซีน 500,000 โดส ตามที่กรมควบคุมโรคระบุจริง โดยวัคซีนซิโนแวคนำไปฉีดเข็มที่สอง 126,000 โดส และแบ่งไว้สำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอีก 24,000 โดส ส่วนแอสตราเซนเนกา 3.5 แสนโดส จัดสรรไว้สำหรับผู้ลงทะเบียนพร้อม 182,000 โดส ผู้ฉีดเข็มที่สอง 52,000 โดส ผู้ป่วยติดเตียงและคนชราอีก 8,000 โดส และผู้ลงทะเบียนผ่านไทยร่วมใจ 100,000 โดส ซึ่งตอนแรกคาดว่าจะได้วัคซีนก่อน 14 มิ.ย. แต่อาจจะมีเหตุขัดข้องจากบริษัทผู้ผลิต ไม่ใช่ความผิดของสธ. ส่วนข่าวเตรียมย้ายปลัด กทม. จากปัญหาเลื่อนการฉีดวัคซีนไม่เป็นความจริง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า)

-น.ส.พัชรินทร์ ชำศิริพงษ์ โฆษก กมธ.สาธารณสุข เผยว่า กมธ.ฯ กำหนดให้มีการพิจารณาแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย พร้อมเชิญตัวแทนจาก ศบค. ปลัด สธ. และ ผู้ว่าฯ กทม. ชี้แจงประเด็นสถานการณ์การจัดสรรและการกระจายวัคซีนในวันที่ 17 มิ.ย.นี้ เนื่องจากปัจจุบันภาพรวมของประเทศยังไม่ได้รับการบริหารจัดการอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกทม. ที่การจัดสรรและการกระจายวัคซีนไม่เป็นไปตามแผนการจัดสรรวัคซีนของ สธ.

2.ผลสำรวจพบผู้สู้อาหารเดลิเวอรี่ไม่ล้างมือ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, mcot

-นพ.สุวรงค์ชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดผลการสำรวจอนามัยโพล พบผู้สู้อาหารในพื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด มีพฤติกรรมไม่ทำความสะอาดมือก่อนและหลังส่งอาหาร ดังนั้น ขอให้ผู้สู้อาหารทุกคนทำความสะอาดมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังสัมผัสบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุอาหาร แม้จะสวมถุงมือก็สามารถติดพันบนถุงมือได้เช่นกัน สำหรับผู้สั่งซื้ออาหาร ให้จัดเตรียมภาชนะรองรับอาหาร สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่อออกมารับอาหาร และยืนห่างจากผู้สู้อาหารอย่างน้อย 1 เมตร ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หลังรับอาหารทุกครั้ง และควรรายค่าบริการโดยวิธี E-Payment หรือเตรียมเงินสดให้พอดี

3.หญิงวัย 73 ปี เสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs

-นางประไพ นนทภักดี อายุ 73 ปี ชาว จ.อ่างทอง ฉีดวัคซีนโควิดเมื่อ 11 มิ.ย. กลับถึงบ้านมีอาการไอ ปวดศีรษะ อาเจียนหลายครั้ง นำส่งรพ.ไชโย และส่งรักษาต่อรพ.อ่างทอง กระทั่งเสียชีวิต ด้านครอบครัวร้องขอความเป็นธรรมเพราะสงสัยว่าสาเหตุการเสียชีวิตอาจเป็นเพราะผลมาจากการฉีดวัคซีน ขณะนี้อยู่ระหว่างการชันสูตรหาสาเหตุโดยรพ.รามาริบัติ

4.ปรับระบบการฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ-กลุ่มเสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36

-เพจชมรมแพทย์ชนบท ระบุว่า ชมรมฯ เคยเสนอแนวทางจัดสรรวัคซีนแอสตราฯ ทั้งหมดให้กับพื้นที่ กทม.และปริมณฑล เพื่อควบคุมการระบาด แต่เมื่อถึงเวลา kick off กลับไม่เป็นไปตามคาด จึงเสนอจัดการให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ตามเดิม เชื่อว่าขณะนี้ชาวต่างจังหวัดยอมเสียสละวัคซีนเพื่อให้นักกม.และปริมณฑลได้ฉีดก่อน ขอให้นำวัคซีนที่มีส่งตรงถึงกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ระบาดหรือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังด้วย

5.การระบาดในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เผย มี 10 คลัสเตอร์ใหม่ ได้แก่ นครปฐม โรงงานหมู ติดเชื้อ 8 ราย สมุทรปราการ คลัสเตอร์หมู่บ้านเอื้ออาทร อ.เมือง 34 ราย และชุมชนเทศบาล ต.บางเมือง 6 ราย สมุทรสาคร คลัสเตอร์โรงงานอาหารทะเล 12 ราย และโรงงานปลาแช่แข็ง 6 ราย สงขลา บริษัทให้เช่าห้องเย็น 21 ราย นครศรีธรรมราช ชุมชนท่าศาลาพรหมคีรี 83 ราย ปทุมธานี แคมป์ก่อสร้างธัญบุรี 5 ราย ชลบุรี แคมป์ก่อสร้างศรีราชา 6 ราย และ ฉะเชิงเทรา โรงงานผลิตคอมเพรสเซอร์ บางน้ำเปรี้ยว 18 ราย กทม. มี 84 คลัสเตอร์ ยังพบผู้ป่วยในรอบ 14 วัน 60 คลัสเตอร์ ไม่มีรายงานคลัสเตอร์ใหม่ พระนครศรีอยุธยา บุคลากรรพ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อ 18 ราย ตรวจหาเชื้อทั้งรพ. 1,700 ราย ปัตตานี พบคลัสเตอร์ใหม่ 3 กลุ่ม กลุ่มโรงงานผลิตอาหารกระป๋องรอยัลฟู้ดส์ 65 ราย กลุ่มที่ 2 เจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านสาธารณสุขระดับอำเภอและระดับตำบล รวมทั้งองค์กรท้องถิ่นระดับตำบล และกลุ่ม 3 สถาบันปอเนาะ ตราด คลัสเตอร์ใหม่ ซอยกลางนา ม.1 ต.วังกระแจะ อ.เมือง ผู้ติดเชื้อกว่า 50 ราย คกก.โรคติดต่อ จ.ตราด จึงขยายเวลาการเปิดภาคเรียน สงขลา ผู้ติดเชื้อใหม่ 107 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากคนในครอบครัว ผู้ว่าฯ สั่งปิด 3 ชุมชน และบางโรงงานเฉพาะแผนกที่พบผู้ติดเชื้อ

6.กม.ผ่อนคลายเป็น 5 กิจกรรม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ไทยโพสต์

-ผู้ว่าฯ กทม. มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายเป็น 5 สถานที่ 1.พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โดยมีมาตรการส่งคมอย่างเคร่งครัด 2.สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ต่างๆ ห้ามใช้เพื่อสันทนาการอื่น ยกเว้นเดินและวิ่ง 3.คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม มีมาตรการป้องกันโรค ซึ่งกำกับใกล้ชิดโดยแพทย์ 4.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (เฉพาะกิจการสปาเพื่อสุขภาพ, กิจการนวดเพื่อสุขภาพ) อนุญาตเฉพาะการนวดฝ่าเท้า และ 5.ร้านทำเล็บและร้านสัก ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามกระทำบนใบหน้า เริ่ม 14 มิ.ย. เป็นต้นไป ส่วนของสถานที่และกิจการประเภทอื่นซึ่งมีคำสั่งปิดให้ปิดต่อไปจนถึง 30 มิ.ย. 2564

7. ห่วงเปิดเทอมสร้างคลัสเตอร์ใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, nationtv, INN

-ส่วนราชการ ตัวแทนผู้ปกครอง ใน จ.กาฬสินธุ์ กังวลว่าโควิด 19 จะระบาดหนักช่วงเปิดเทอม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ที่ยังไม่น่าไว้วางใจ ครู บุคลากร ได้ฉีดวัคซีนไม่ทั่วถึง และมีโรงเรียน 61 แห่ง ไม่ผ่านการประเมินความพร้อมเปิดเรียน เรียกร้องฝ่ายสาธารณสุขร่วมประเมินและกำหนดมาตรการป้องกันเข้มข้น

มาตรการ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์กรนักกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่อง Oxygen High Flow ให้แก่ รพ.ยะลา 5 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-รมว.สธ. เป็นประธานการประชุม คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ระบุ ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญในการควบคุมโรคโควิด 19 คือ 1.รับทราบแนวทางการดำเนินการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 1 ก.ค. 2564 2.เห็นชอบให้รพ.เอกชน มีส่วนร่วมฉีดวัคซีนโควิด 19 ภายใต้การบริหารจัดการของ คกก.โรคติดต่อจังหวัด/กทม. 3.เห็นชอบแนวทางการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา เข็มที่ 1 และ 2 ให้ห่างกัน 10-12 สัปดาห์ และขยายได้ถึง 16 สัปดาห์ในกรณีจำเป็น ตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ และ 4.ความก้าวหน้าการเสนอร่าง พ.ร.บ.โรคติดต่อ ฉบับปรับปรุง และการออกระเบียบเปรียบเทียบความผิดฯ กรณีไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย กรมฯ ร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ฝักระวังเชื้อไวรัสโควิด 19 กลายพันธุ์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมป้องกันโรค การรักษา และการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ จากการสุ่มตรวจฝักระวัง พบสายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) มากที่สุดในประเทศไทย 3,703 ราย สายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) 348 ราย สายพันธุ์ดั้งเดิม (B.1(dade G), B.1(dade GH), B.1.1.1 (dade GR) 98 ราย สายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) 26 ราย และสายพันธุ์ B.1.524 จำนวน 10 ราย ได้ประสานข้อมูลไปหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ควบคุมฝักระวังในพื้นที่ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, บ้านเมือง

-นพ.ชานัน จิตตรีประเสริฐ ผอ.รพ.สงฆ์ ยืนยันถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 แต่พระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ขอกราบนิมนต์พระสงฆ์ นัดหมายจงใจทางโทรศัพท์ล่วงหน้า หมายเลข 02-640-9537 / 02-354-4305 ต่อ 5131 หรือ 096-934-8090 ได้ทุกวันทำการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ว่า ความต้องการมีมากแต่ปริมาณวัคซีนมีน้อยจึงเกิดปัญหาขึ้น ในฐานะ โฆษก ศบค. กราบขออภัยเป็นอย่างสูง ยืนยันว่าทุกฝ่ายต้องการหาวัคซีนมาโดยเร็ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ 15 เม.ย. ถึงขณะนี้ ฉีดแล้วกว่า 3,000 คน พร้อมย้ำผู้รับบริการฉีดวัคซีนยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, js100, thebangkokinsight

-รพ.จุฬาฯ คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์วิจัยวัคซีน จุฬาฯ ทดสอบการฉีดวัคซีนให้กับอาสาสมัครผู้ผ่านการคัดกรองที่มีสุขภาพดีระยะที่ 1 และต่อเนื่องในระยะที่ 2 เพื่อดูการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อวัคซีน ChulaCov19 ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล ทีมนักวิจัย ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ตรวจสอบสถานศึกษาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ภาพรวมการเปิดภาคเรียนวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่ได้รับรายงานปัญหา

-นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการ กพฐ. กล่าวว่า ภาพรวมของการเปิดเรียน 14 มิ.ย. ยังไม่ได้รับรายงานปัญหาหรืออุปสรรค ยืนยันยึด 5 รูปแบบการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนแบบ On-site เรียนที่โรงเรียน On-air เรียนผ่าน DLTV On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ On-line เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและ On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร ขณะที่ 4 จังหวัดสีแดงเข้ม กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ยังไม่สามารถจัดการเรียนผ่าน On-site ได้ สำหรับโรงเรียนที่เรียนแบบ On-site ได้ย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ สธ. อย่างเคร่งครัด

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เผย ที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนฯ เห็นชอบให้จัดลำดับความสำคัญของการได้รับวัคซีนรอบเดือน มิ.ย. 2564 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแอสตราเซนเนกา ดังนี้ 1.ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเข็มแรก 2.ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคซึ่งจองรับวัคซีนในรพ. ต่างๆ และรพ.นำรายชื่อเข้าสู่ระบบ MOPH-IC แล้ว 3.บุคลากรทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และ 4.ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีมติให้รพ.ต่างๆ ในพื้นที่ กทม. รวมถึงกองทัพ ตำรวจ มหาวิทยาลัย รพ.เอกชนขนาดใหญ่ที่ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 รวมกว่า 100 แห่ง เปิดจองฉีดวัคซีนเฉพาะผู้สูงอายุ และให้จัดลำดับก่อน-หลัง ตามวัน เวลา ที่ยื่นแสดงความประสงค์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 สำหรับองค์กรและหน่วยงานเท่านั้นผ่านเว็บไซต์

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

ตักบาตรด้วยอาหารปลอดภัย**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-นพ.วิฑิต สฤทธิชัยกุล รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อาหารที่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมทำบุญตักบาตรมักมีไขมันสูง เค็มจัด หรือมีน้ำตาลสูง เช่น เครื่องดื่มกาแฟหรือรสช็อกโกแลต ประเภท 3 in 1 ขนมอบ ขนมปังสำเร็จรูป เป็นต้น เป็นสาเหตุให้พระสงฆ์ได้รับโภชนาการเกิน เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ แนะนำให้พุทธศาสนิกชนคำนึงถึงคุณค่าทางอาหาร และหลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ โดยสังเกตข้อมูลบนฉลากที่แสดงปริมาณของพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม หรือสังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)

ระวังภัยจากสารเคมี**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน คอลัมน์ส่องโรค

-กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดว่าอาจเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง และสภาพแวดล้อม เช่น การรั่วไหลของสารเคมี อุบัติภัยสารเคมีจากการขนส่ง เป็นต้น พร้อมให้ความรู้วิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง การเก็บรักษา การควบคุมป้องกันการรั่วไหล เตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดการรั่วไหล และเร่งพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเฝ้าระวังเหตุการณ์และแจ้งเตือนภัยสุขภาพจากสารเคมี หากพบเหตุการณ์หรือผู้ได้รับผลกระทบ โทรแจ้งเหตุที่หมายเลขฉุกเฉิน 1669 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 ทั้งนี้พบเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในประเทศไทย ในเดือน ก.พ. มี.ค. และมี.ย. 4 เหตุการณ์ ดังนี้ 1.แหล่งผลิตพลูไถ่นกระเบิด จ.พิจิตร 2.เพลิงไหม้บ่อขยะ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝังกลบขยะ จ.ปราจีนบุรี 3.แอมโมเนียรั่วในโรงงานผลิตน้ำแข็ง จ.สตูล 4.สารเคมีระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ ในร้านขายเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการเกษตร จ.เชียงใหม่